



# วิทยาสาร

ปีที่ 39 ฉบับที่ 122 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

## คณะมนุษยฯ รุดหน้าพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย” สนองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) และอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการอบรมจะแบ่งเป็น 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ (9 ธ.ค.) วันที่ 17 และวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยกำหนดการมีดังต่อไปนี้

วันที่ 9 ธันวาคม 2553

08.00 – 08.30 น.	ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.	พิธีเปิดอบรมโดย ผศ.ฉัตรชัย สุระกาญจน์ อธิการบดี
09.00 – 10.00 น.	ทิศทาง การพัฒนา งานวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ผอ.สถาบันวิจัยฯ
10.15 – 12.00 น.	พื้นฐานการวิจัย : แนวคิด ทฤษฎีหลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13.00 – 14.30 น.	จะสร้างสรรค์งานวิจัยในสาขาที่สอนได้อย่างไร โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14.45 – 16.30 น.	ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยโดยแยกกลุ่มตามศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่าง ๆ

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น

ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์



บรรณาธิการนิตยสาร คศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ  
พิชญ์อักษร อัดสำเนา นายกองภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับนิตยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันหยุดพิเศษที่ 9 ธันวาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น  
3 ค่ำ เดือน 1 ปีชวด

"วันวีรไทย" ที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ รศ.วิมล คำศรี รศ.วิจิต สุวรรณโนภาส คุณสุรัชย์ วัจนบุญคง และ  
คุณกมล บุญเมือง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ไปร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของทหาร ยุวชนทหาร  
เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช

ในการไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดพวงมาลาพร้อมพิธีรำลึกพร้อมร่วมประกวด โดยมีมือ  
การออกแบบของคุณกมล บุญเมือง และมีทีมงานเจ้าหน้าที่ทั้งพื้นที่และอาคาร มาร่วมด้วยช่วยกัน จน  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ติดมือกลับมาด้วย ขอปรบมือให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้

เมื่อวานนี้ (8 ธ.ค.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา มีการ  
ประกาศจุดเน้นของคณะว่า "ในปีงบประมาณ 2554 จะเป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและสร้าง  
ภาพลักษณ์บัณฑิต" งานนี้มีการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การแนะแนวการศึกษาต่อ รวมทั้งการ  
ระดมความคิดเห็นของนักศึกษาในการพัฒนาคณะตามจุดเน้นต่อไป

มาตามเสียงเรียกร้องของแฟน ๆ ผู้รักสุขภาพ กับกิจกรรมเดินแอโรบิกยามเย็น ซึ่งเป็นการออก  
กำลังกายที่ครองใจเลดี้ทุกรุ่นทุกวัย แ่ววมาว่า รศ.วิจิต สุวรรณโนภาส จะรื้อฟื้นกิจกรรมแอโรบิกกัน  
อีกครั้ง โดยมีศ.วันดี แก้วสุวรรณ และ อาจารย์นันทวัน ไกรสกุล มาร่วมเป็นผู้นำเดิน คาดว่าจะจัด  
อย่างเป็นทางการที่บริเวณสนามบาสฯ ประตู่ 1 เร็วๆนี้พบกันแน่นอน

เมื่อร่างกายแข็งแรงพร้อมก็ไม่ควรพลาดงานนี้ ผู้มีจิตอันเป็นกุศลต้องถูกใจแน่ๆ นั่นคือ การร่วม  
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์เตรียมจัดใน  
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 ตั้งเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ผู้มีจิตกุศล และไม่  
กลัวเข็ม ที่สำคัญร่างกายพร้อมต้องไม่พลาด

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เตรียมเดินเครื่องกระตุ้นยอดรับนักศึกษา ปี 2554 โดยจัดการ  
ประชุมสัมมนาเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อแก่ครูฝ่ายแนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 54 โรงเรียน  
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...การสร้างสรรค  
ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความ  
อดทนเสียสละ แต่ที่สำคัญที่สุด คือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ตั้งงาม... สวัสดีค่ะ